

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่จากบุคคลทั้งหลาย โดยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย เลื่อนฉวี ที่ท่านสละเวลารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และผลักดันให้ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และท่านยังได้ให้คำแนะนำ คำชี้แนะ และให้แนวความคิดทางด้านวิชาการ ทั้งด้านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งท่านได้ให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และท่านได้ตรวจทานพร้อมกับแนะนำข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ภานินี กิจพอคำ ที่ท่านได้กรุณาได้รับเป็น ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. เฉลิมชัย วสินนท์ และอาจารย์ ดร. มาโนช นามเดช ที่ท่านได้กรุณาได้รับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำอย่างดียิ่งในการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งกรุณาสละเวลาในการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์พัสธร พันธุ์สุวรรณ อาจารย์ผู้ช่วยที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ที่ได้ เสนอแนะหลักการเขียนวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงข้อมูลทางวิชาการและประเด็น ที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้เกิดความสมบูรณ์ และมีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และขอขอบพระคุณ หัวหน้ากลุ่มนิติการ และพี่ ๆ น้อง ๆ กลุ่มนิติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่ได้ช่วยเหลือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการมาตรฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างมาก

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายผล เมียงมุกข์ ปู่ และพระสละ อภิวิโร (หวังแก้ว) บิดา ซึ่งท่านเป็นผู้มีส่วนสำคัญให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จทางการศึกษาทุกระดับ ได้ทุกวันนี้ และนางสาวณูณี หวังแก้ว น้องสาว ด้วยการเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ นักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 9 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ทุกท่านที่ได้เมตตา ช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ผู้วิจัยด้วยดีในช่วงเวลาที่กำลังศึกษา และทำวิทยานิพนธ์

อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถก่อให้เกิดความรู้และข้อคิดที่มีประโยชน์อันควร แก่การศึกษาหรือปฏิบัติ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้แต่ง หนังสือ ตำราทุกท่านที่ผู้วิจัยใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ลาวัลย์ หวังแก้ว
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2559